



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
(การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์)

.....
ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการรับสมัครฯ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๔๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ออกเลิกคำสั่งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ๑)

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ต้องเข้ารับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยจะดำเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ สนามสอบห้องประชุมเล็ก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ๑)

๓. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ (การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑) ผู้เข้าการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดยต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ

๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ และควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓) ให้นำบัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการ หากไม่มีบัตรทั้งคู่มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป จะไม่ได้รับการจัดจ้างและกรณีพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบครั้งนี้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือมีการรับรองเอกสารเท็จ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

การประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

(เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๐๑	นางสาวณัชชาอร ปะละภา	สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบห้องประชุมเล็ก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
๒	๖๘๐๐๒	นางสาวยุวรินทร์ ธนาณัฐเศรษฐ์	
๓	๖๘๐๐๓	นางสาววรรณิดา ศรีสม	
๔	๖๘๐๐๔	นางสาวปิยวรรณ บรรยงค์	
๕	๖๘๐๐๕	นางสาวน้ำผึ้ง เจียมผักแว่น	
๖	๖๘๐๐๖	นายสุปกิจ สังข์รัตน์	
๗	๖๘๐๐๗	นายธนาคาร กระมล	